

การหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กับ รัฐมนตรีว่าการ  
กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ

นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์  
บริพัตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้พบหารือกับนาง Madeleine Albright รัฐมนตรี  
ว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2541 ที่กระทรวงการต่างประเทศ  
สหรัฐฯ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ได้กล่าวในระหว่างการแถลงข่าวร่วม  
ก่อนการหารือ ตามถ้อยแถลงที่จัดเตรียมไว้ว่า สหรัฐฯ มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือมิตรประเทศในเอเชีย  
ให้ผ่านพ้นจากวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้

นาง Albright กล่าวด้วยว่า ประธานาธิบดีคลินตัน และคณะผู้ดำเนินนโยบายต่าง  
ประเทศ ได้ติดตามเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวในประเทศไทยอย่างใกล้ชิด ซึ่งไทยเป็น 1 ใน 5 ประเทศ  
ในเอเชียที่เป็นพันธมิตรทางสนธิสัญญากับสหรัฐฯ และเป็นประเทศซึ่งสหรัฐฯ มีผลประโยชน์ร่วมกันทั้งใน  
ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ และการทูต

นาง Albright ให้คำมั่นว่า สหรัฐฯ จะยังคงให้ความร่วมมืออย่างแข็งขันกับไทยในการ  
เสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และจะสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ไทยผ่านสถาบัน  
การเงินระหว่างประเทศเพื่อดำเนินการปฏิรูปทางเศรษฐกิจต่อไป

ในส่วนของอนาคตข้างหน้า รัฐมนตรีต่างประเทศ Albright ได้แสดงความเชื่อมั่นใน  
ประเทศไทยอย่างเต็มที่และเชื่อว่าประเทศไทยจะฟื้นตัวและเข้มแข็งยิ่งขึ้น

นอกจากคำกล่าวตามถ้อยแถลงที่เตรียมไว้แล้ว รัฐมนตรีต่างประเทศ Albright  
ยังแสดงความชื่นชมต่อคณะทำงานด้านเศรษฐกิจที่เข้มแข็งของรัฐบาลไทย ซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่สหรัฐฯ  
มีความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยจะกลับคืนสู่ความเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่ง

ในการกล่าวตอบถ้อยแถลงของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง  
การคลัง ได้ย้ำถึงพันธกรณีของรัฐบาลไทยที่จะดำเนินการตามกรอบแผนงานการปฏิรูปเศรษฐกิจที่ตกลง

ไว้กับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังได้ขอให้สหรัฐฯ มีบทบาทในเชิง  
รุกและประสานกับกลุ่มประเทศผู้นำทางเศรษฐกิจทั้ง 7 (G-7) ในการหาทางแก้ไขวิกฤตการณ์ทางการ  
เงินในเอเชีย ทั้งนี้ เพราะวิกฤตการณ์ดังกล่าวมีมิติระดับโลกและมีศักยภาพที่จะส่งผลกระทบอย่าง  
ร้ายแรงต่อระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ตลอดจนความเป็นดี  
อยู่ดีของประเทศไทยทั้งหลายโดยรวม

ในระหว่างการหารือสองฝ่ายนั้น รัฐมนตรีต่างประเทศ Albright ได้ย้ำกับรัฐมนตรีว่า  
การกระทรวงการคลังอีกครั้งหนึ่งถึงกรอบความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองที่ดำเนินมาเป็นระยะ  
เวลายาวนาน และจะหาทางสนับสนุนช่วยเหลือไทยในช่วงที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจนี้ในทุกวิถีทางที่  
เป็นไปได้

นาง Albright กล่าวด้วยว่า สหรัฐฯ เห็นว่า ความสัมพันธ์กับไทยเป็นกุญแจสำคัญต่อการ  
รักษามลประโยชน์ทางภูมิศาสตร์การเมืองของสหรัฐฯ ในเอเชีย และต้องการจะเสริมสร้างความร่วมมือบน  
พื้นฐานของความสัมพันธ์นี้ให้เข้มแข็งต่อไป สหรัฐฯ ตระหนักดีว่า ปัญหาทางเศรษฐกิจในปัจจุบันยากจะ  
แก้ไขได้ในระยะเวลาอันสั้น แต่รัฐบาลสหรัฐฯ มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับคณะทำงานด้านเศรษฐกิจ  
ของรัฐบาลไทยอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ นาง Albright ได้กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า รัฐบาลสหรัฐฯ ได้จัดตั้งคณะ  
ทำงานซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามพัฒนาการในภูมิภาคอย่างใกล้ชิด และ  
รับจะพิจารณาถึงแนวทางทุกด้านที่เป็นไปได้ในการให้ความสนับสนุนต่อการดำเนินการของรัฐบาลไทย  
โดยเฉพาะในด้านการบรรเทาผลกระทบทางสังคมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินมาตรการปรับโครงสร้างทาง  
เศรษฐกิจต่าง ๆ

ผู้สังเกตการณ์และผู้สื่อข่าวของสหรัฐฯ ตั้งข้อสังเกตด้วยว่า ไม่บ่อยนักที่รัฐมนตรี  
ต่างประเทศของสหรัฐฯ จะพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจากต่างประเทศ ถ้อยแถลงต่อผู้สื่อข่าว  
ของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ และการพบหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของไทยจึงถือได้ว่า  
เป็นการส่งสัญญาณถึงการสนับสนุนที่สำคัญของสหรัฐฯ และเป็นการแสดงความเชื่อมั่นในแผนการปฏิรูป  
ทางเศรษฐกิจและต่อแนวโน้มของความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย